



Title :	เคาะสังคมนาฬิกา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่น นีส์ (หน้า 4)
Date :	ฉบับที่ 165 ปีที่ ๑๖ หลังเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์



วันชัย จงสุทธนามณี



วิสูตร คำยอด



ราวิณ เสริมวิทยากุล



รศ.ดร.รัชนี สวรรเสริญ



มานะ จันทร์หอม

เคาะสังคมนาฬิกา เชียงราย

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์” หนังสือพิมพ์เพื่อชาวเชียงรายจะยังคงยืนหยัด อยู่คู่คนเชียงรายตลอดไป ...✦✦... ฉบับที่ 165 ประจำปีหลังเดือนมีนาคม 2560 ...✦✦... กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้อ่าน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ ด้วยดีตลอดมา ...✦✦... “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์” ยังคงอยู่คู่สังคมนาง เชียงราย ก้าวเดินอย่างมั่นคงครบ 6 ปี อย่างก้าวสูปีที่ 7 และขอสัญญาว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ยึด มั่นในอุดมการณ์ เหมือนดังสโลแกนที่ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ กองบรรณาธิการยังให้คำสัญญาว่าจะ ทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่ติตตลอดไป ...✦✦... “มานะ จันทร์หอม” ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต โอ้สแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย นำโดย “บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์” ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย จัดงาน Bike for Chiang Rai ครั้งที่ 2 “ร่วมปั่นต้านไฟฟ้า ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. บนเส้นทาง โรงแรมดุสิต โอ้สแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย - ลิงท์ ปาร์ค เชียงราย บัตรราคา 250 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อปั่นจักรยาน จะนำไปมอบ ให้กับ กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันเชียงราย งานนี้ “GM มานะ” ลุย



Title :	เกาะลัมคอมเชียงราย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่น ไร่ (หน้า 4)
Date :	ฉบับที่ 165 ปีที่ ๑ หลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

โปรโมทอย่างเต็มที่เพื่อชาวเชียงราย โดยชักชวนดาราศิลปิน ที่ให้เกียรติเข้าพักที่โรงแรมฯ เชิญชวนช่วยกันรณรงค์ ลดหมอกควัน การนี้ยังร่วมกับ “มิตติ ดิยะไพรัช” ประธานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด และเหล่านักฟุตบอล นำเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นดี มอบให้เพื่อนำมาร่วมระดมทุนในกิจกรรมด้วย ...✦✦✦ “วันชัย จงสุทธานามณี” นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดพระแก้ว จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ วัดพระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากที่โรงเรียนปิดเทอม และได้รับความรู้ด้านพุทธศาสนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมบรรพชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมเป็นเจ้าของ และสมัครได้ที่งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0-5371-1333 ต่อ 305 ...✦✦✦ “คมนาคน” นำร่อง ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อี้อคนพิภกรฯ เพราะมีศักยภาพ

ด้านการคมนาคน มีผู้ใช้บริการมาก และมีความพร้อมกว่า 90% โดยมีระบบอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เพื่อผู้พิการ จุดจอดรถ ลิฟท์ อักษรเบล และเสียงสำหรับคนตาบอด ห้องน้ำ เพื่อผู้พิการ มีบริการล้อเข็น เป็นต้น โดยที่ขาดไปคงเหลือเพียงการปรับเรื่องความลาดชันของพื้นที่ให้ได้มาตรฐานเท่านั้น โดย “วิสูตร คำยอด” ผู้อำนวยการทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับทราบแนวทางปฏิบัติตามโครงการ ...✦✦✦ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2559 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ. ดั่งสโลแกนที่ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ กองบรรณาธิการยังให้คำสัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่ติดตลอดไป ...✦✦✦ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย โดย “ราวิน เสิรมวิทยากุล” นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดงาน “วันนักข่าว” ในวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึง สื่อมวลชนที่ล่วงลับ พร้อมทั้งจัดการเลี้ยงพบปะสังสรรค์สื่อมวลชนทุกแขนง ภายในงานมีโรงแรม และ ร้านอาหารชื่อดัง กว่า 15 แห่ง จัดอาหารคาว หวาน มาเลี้ยงสื่อมวลชน พร้อมจับฉลากรางวัลใหญ่ ที่ได้